

ตารางเปรียบเทียบประกาศ เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ บว.มช.ที่ 11/2555 ลว.11 ธ.ค.55	ประกาศ บว. มช. ที่ 010/2556 ลว. 29 ก.ค. 56
<p>เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานและมีแนวปฏิบัติ และขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่รหัส 56.... เป็นต้นไป ดังนี้</p> <p><b>9. การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์</b></p> <p>9.1 ให้ส่วนงานรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (มช.6บว.) และส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันหลังสอบ พร้อมกับส่งสำเนาบันทึกลำดับชั้น (CMR 54) และสำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการขึ้นทะเบียนปริญญา รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด สำหรับใบบันทึกลำดับชั้น (CMR 54) ตัวจริง ให้ส่งผลโดยตรงไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล</p>	<p>เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานและมีแนวปฏิบัติ และขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่รหัส 56.... เป็นต้นไป ดังนี้</p> <p>ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 11/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้ใช้ประกาศนี้แทน</p> <p><b>9. การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์และการจัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์</b></p> <p>9.1 ให้ส่วนงานส่งรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (มช.6บว.) เอกสารนำอนุมัติที่คณะกรรมการลงลายมือชื่อสำเนาบันทึกลำดับชั้น (CMR 54) และ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ประทับตราจากบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด แก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันหลังสอบ สำหรับใบบันทึกลำดับชั้น (CMR 54) ตัวจริง ให้ส่งผลโดยตรงไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล</p>

ประกาศ บว.มช.ที่ 11/2555 ลว.11 ธ.ค.55	ประกาศ บว. มช. ที่ 010/2556 ลว. 29 ก.ค. 56
<p>9.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์หลังการสอบให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วัน ให้นักศึกษายื่นเรื่องขอขยายเวลาส่งรายงานวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุญาตให้มีการขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์ออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน หากยังไม่แล้วเสร็จอีก มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา</p>	<p>9.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์หลังการสอบให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วัน ให้นักศึกษายื่นเรื่องขอขยายเวลาส่งรายงานวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุญาตให้มีการขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์ออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน <u>และถ้าการขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์นั้นอยู่ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัยด้วย</u></p> <p><u>หากนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์ อีก 30 วัน แต่ยังไม่สามารถแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จและดำเนินการส่งวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตวิทยาลัยได้ จะถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานั้นเป็นโมฆะ และให้ดำเนินการยื่นขอสอบแก้ตัวใหม่ภายใน 30 วัน โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว</u></p>